



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โทรศัพท์ ๑๐๗๙,๑๑๒๔,๑๔๔๔

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อ ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามที่ ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี โดยเปิดรับสมัคร /เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศดังกล่าวแล้ว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วิบูล เป็นสุข

(นายวิบูล เป็นสุข)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี



ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อ ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ด้วย คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรของผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร์

การแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

๑. ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟัง ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับตามตัวอักษร และให้มารายงานตัวระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. โดยให้เวลานำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภายในกรอบเวลา ๒๐ นาที และตอบคำถามประชาคม ๑๐ นาที

๒. ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับตามตัวอักษร และให้มารายงานตัวระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยให้เวลานำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาภายในกรอบเวลาไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบคำถามคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ๑๐ นาที

๓. เมื่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดำเนินการประเมินประวัติ ผลงาน แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการแสดงวิสัยทัศน์ และใช้ดุลพินิจกลั่นกรองให้เหลือรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวนสามรายชื่อแล้ว จะปิดประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ป้ายปิดประกาศ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และทางเว็บไซต์ <http://www.udru.acth/hrm/>

ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในครั้งนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี